

การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ปี 2557

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

บทคัดย่อ

การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ โดยแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง/ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส่วนที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44.8 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนครัวเรือนละ 9,896.6 บาท สำหรับช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) โทรทัศน์/เคเบิลทีวี 2) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ 3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างได้รับฟังรายการ “รู้ทันสิทธิกับสปสช.” ทางสถานีวิทยุ (สท.) น้อยกว่าที่ไม่ได้รับฟังรายการฯ คิดเป็น ร้อยละ 41.9 และ 58.1 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตรประจำวัน และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์รายข้อของคะแนนการรับรู้ฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูงสุด คือ การเดินสูบลำไส้วันละ 30 นาที สามารถเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานได้มากถึง 200 แคลอรี สำหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและควบคุมโรค ส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง โดยผลการวิเคราะห์รายข้อของคะแนนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและควบคุมโรค พบว่าที่มีคะแนนสูงสุด คือ โรคไข้หวัดใหญ่มักแพร่ระบาดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เชื้อนี้ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจจากการไอหรือจาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิตส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์รายข้อของคะแนนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูงสุด คือ การที่จะทำให้เด็กอารมณ์ดี พ่อแม่ต้องให้ความรัก ความอบอุ่น โดยการสัมผัส โอบกอดพูดคุยกับลูก และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ส่วนมากมีการรับรู้อยู่ในระดับสูงเช่นกัน และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์รายข้อของคะแนนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูงสุด คือ ผู้เสพยาบ้า ถือเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษา อย่างไรก็ตามบุคลากรด้านสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครมีส่วนสำคัญและเป็นช่องทางหลักในการกระจายข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรค ดังนั้นเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร์จึงต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสมทั่วถึงและเป็นเชิงรุก

